

## Miễn, giảm thuế nông nghiệp mỗi năm 2.837 tỷ đồng

Theo quy định của Luật Thuế SDĐNN năm 1993 thì các tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (NN) đều phải nộp thuế SDĐNN. Tuy nhiên, Luật cũng quy định miễn, giảm thuế cho một số đối tượng chịu thuế. Vì vậy, năm 2001, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN, Chính phủ đã ban hành nghị quyết miễn thuế SDĐNN đối với các hộ nghèo trong cả nước, các hộ ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 và giảm 50% thuế SDĐNN đối với đất trồng lúa, cà phê. Năm 2002, tiếp tục miễn thuế SDĐNN đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các hộ nghèo trong cả nước; đồng thời, giảm 50% số thuế SDĐNN phải nộp cho các hộ còn lại chưa được miễn thuế (hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, DN và tổ chức kinh tế khác). Chỉ tính riêng trong năm 2002, trên phạm vi cả nước đã có 10.110.300 hộ được miễn, giảm thuế với diện tích đất được miễn, giảm thuế lên tới trên 4,246 triệu ha.

Năm 2003, nghị quyết của Quốc hội tiếp tục cho phép miễn, giảm thuế SDĐNN như các năm trước; đồng thời, mở rộng đối tượng miễn thuế đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã. Kể từ đó, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN được thực hiện liên tục đến hết năm 2010.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN trong những năm qua, mỗi năm Nhà nước đã miễn, giảm thuế cho 11.249.076 hộ với diện tích miễn giảm khoảng trên 5,462 triệu ha; hàng năm số thuế miễn, giảm quy thóc là 1.851.577 tấn, tương ứng thành tiền là 2.837 tỷ đồng. Kết quả đó đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư, phát triển sản xuất.



## Tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông

Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xoá đói, giảm nghèo; đồng thời, hỗ trợ, cải thiện đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong các ngày 9-10 và 13/9, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; Thường vụ Quốc hội đã họp, xem xét dự thảo và báo cáo thẩm tra việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) do Chính phủ đệ trình. Theo đó, đa số ý kiến đồng tình với chủ trương tiếp tục miễn, giảm thuế SDĐNN đến hết năm 2020.

 VIỆT TUẤN

### Miễn thuế để ổn định đời sống người dân, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp

Lý giải về việc vì sao phải tiếp tục miễn, giảm thuế SDĐNN, từ trình của Chính phủ cho rằng, những năm qua, NN - nông thôn và nông dân nước ta đã từng bước được cải thiện nhưng sản xuất trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp. Toàn quốc có tới hơn

90% số hộ nghèo đang sống ở các vùng nông thôn khó khăn; 39.414 DN hoạt động ở nông thôn, (chiếm 30% tổng số DN) nhưng số DN trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lại chỉ có 1.454 DN với tổng số vốn khoảng 32,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 6% tổng vốn đầu tư của DN khu vực nông thôn và chiếm khoảng 0,9% tổng số vốn đầu tư của DN trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, phần lớn số DN này đều là



Ảnh: ST

## hiệp đến năm 2020

DN nhỏ và vừa có vốn dưới 10 tỷ đồng; hơn nữa, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực NN cũng rất ít, đến nay cả nước còn 485 dự án FDI vào nông - lâm nghiệp, thủy sản còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư chỉ đạt 3,076 tỷ USD, chiếm 4,1% tổng số dự án, 1,63% tổng số vốn của các dự án FDI vào Việt Nam.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến đối tượng được miễn, giảm thuế SDĐNN đối với diện tích đất sản xuất NN trong hạn mức, gồm: hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất NN (kể cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất); hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất NN nhận đất giao khoán ổn định của DN, hợp tác xã; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định; hộ gia đình,

cá nhân sản xuất NN có quyền SDĐNN góp ruộng đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất NN theo quy định của Luật Hợp tác xã. Trong đó, sẽ miễn thuế SDĐNN trên toàn bộ diện tích đất sản xuất NN đối với hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân sản xuất NN ở các xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, sẽ giảm 50% số thuế SDĐNN ghi thu hàng năm đối với diện tích đất sản xuất NN của các đối tượng không thuộc diện được miễn thuế diện tích đất sản xuất NN vượt hạn mức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các đại biểu đều đồng tình với phương án đề xuất của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý, việc áp dụng chính sách miễn, giảm thuế cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật và cần có đánh giá sâu sắc hơn về hiệu quả của việc miễn, giảm thuế SDĐNN. Đồng thời, nên mở rộng diện miễn, giảm thuế đối với toàn bộ diện tích đất trồng lúa, đất làm muối, đất phục vụ nghiên cứu phát triển NN. Tiếp thu ý kiến các đại biểu, đại diện Ban soạn thảo, Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong thời gian sớm nhất, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và sửa đổi, bổ sung dự thảo nghị quyết về việc miễn, giảm thuế SDĐNN theo hướng: đất NN trong hạn mức được miễn hoàn toàn, trên hạn mức được giảm và trên hạn mức tích tụ sẽ thu thuế 100%. Đối với đất trồng lúa, làm muối được miễn toàn bộ; đất dành cho mục đích nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phục vụ NN sẽ được miễn thay vì giảm thuế như hiện nay ■

### Cục Thuế TP Hồ Chí Minh:

## Tuyên dương 1.108 cá nhân và tập thể thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2009



Ngày 8/9/2010 tại Nhà hát thành phố, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước năm 2009.

Năm 2009, nhờ đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn TP, kết quả thu ngân sách vượt 6,64 % so với dự toán. 8 tháng đầu năm 2010, tổng thu ngân sách nhà nước của TP.HCM đã đạt được 72,6% so với dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ (trong đó, thu nội địa đạt 66% so với dự toán).

Trong hàng vạn doanh nghiệp doanh nhân có cả 1.108 tổ chức, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 75 tổ chức và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen, 39 tổ chức và cá nhân được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Bằng khen, 228 tổ chức và cá nhân được Tổng cục Thuế tặng Bằng khen và 767 tổ chức và cá nhân được Cục Thuế TP.HCM khen tặng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và biểu dương những cá nhân, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực cho NSNN. Đồng thời đề nghị lãnh đạo ngành thuế và doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt một số công việc trong thời gian tới tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan thuế, doanh nghiệp.

Nguyễn Sông Hàn